

Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ (khóa XIII)

(Tiếp theo trang 1)

khả toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Về kinh tế - xã hội cơ bản thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, vừa trung bình, chống, kiểm soát dịch bệnh vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ rệt. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. Các chính sách xã hội, nhất là đối với người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội và các chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch Covid-19 được thực hiện kịp thời.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an

ninh, đối ngoại; từng bước hoàn thiện, phát triển tư duy lý luận, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc theo hướng: Tăng cường thể trận lòng dân; chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, xung đột; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, đạt nhiều kết quả quan trọng; tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo và thực hiện bài bản, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào".

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo được sự chuyển biến tích cực với nhiều dấu ấn nổi bật trong việc kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa "xây" và "chống", toàn diện hơn trên các mặt công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng hơn, đúng mức hơn với vị trí, vai trò là "then chốt của then chốt"; có nhiều cách làm, quy định mới, hiệu quả cao hơn, gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", bắt kể người đó là ai; không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, kỷ cương, thúc

đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước...

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, Tổng Bí thư nêu rõ vẫn còn một số hạn chế, tồn tại và chỉ ra một số bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lối làm việc.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cán bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước về phát triển nhanh và bền vững. Chú trọng củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế trên cơ sở lãnh đạo, quản lý đúng đắn, an toàn của hệ thống tổ chức tin dụng và các thị trường tiền tệ, bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp; tập trung ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, trọng tâm, trọng điểm, trọng tâm...

doanh; giải quyết có hiệu quả những khó khăn, hạn chế, yếu kém, cả trước mắt lẫn lâu dài của nền kinh tế...

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Cán bộ làm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội hài hòa, ngang tầm với phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân... Tiếp tục đẩy mạnh, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương. Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư lưu ý làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh

loại bỏ những người sa vào tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn.

Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân của các cấp, đặc biệt là quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng sau Hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa để sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho các nhiệm kỳ khóa XIII, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, cường thịnh; ngày càng đảng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ muốn và kính yêu hàng triệu đời.

Học Bác từ những việc làm thiết thực

Với suy nghĩ học Bác không phải ở đâu xa mà ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành "kim chỉ nam" để các cơ sở hội có những cách làm hay, mô hình tốt, lan tỏa tới từng hội viên, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.



Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Nhân Cầu 3, thị trấn Hưng Hà mổ lợn nhụa tiết kiệm.

Lan tỏa các phong trào học Bác

Đã trở thành thói quen, trong mỗi kỳ sinh hoạt hội, hội viên phụ nữ xã Tân Hòa đều mang theo một túi gạo để đóng góp vào mô hình "Hũ gạo tình thương" của xã. Bà Nguyễn Thị Việt chia sẻ: Mỗi ngày tôi bỏ đi 1 - 2 nắm gạo, nhiều ngày sẽ góp được số lượng lớn để giúp những chị em có hoàn cảnh khó khăn. Tuy số gạo hỗ trợ không nhiều nhưng thói quen tiết kiệm đã được hình thành ở mỗi người, thể hiện tinh thần chia sẻ yêu thương, đùm bọc tình làng nghĩa xóm.

Mô hình "Hũ gạo tình thương" được Hội LHPN xã Tân Hòa thành lập năm 2019 tại 6 chi hội. Khi tham gia, tùy theo hoàn cảnh gia đình mà ủng hộ với tinh thần san sẻ yêu thương "Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít". Sau đó, hàng tháng, đến kỳ sinh hoạt hội, chị em mang gạo tiết kiệm đến để cùng góp vào "Hũ gạo tình thương". Số gạo góp được sẽ xem xét hỗ trợ hội viên thuộc diện khó nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Từ khi thành lập đến nay, mô hình đã tiếp nhận hàng trăm ki-lô-gam gạo giúp 20 chị em có hoàn cảnh khó khăn. Bà Trương Thị Mỹ, Chủ tịch Hội LHPN xã chia sẻ: Mô hình "Hũ gạo tình thương" như sợi dây nối liền những tấm lòng thơm thảo của phụ nữ địa



Hội LHPN xã Tân Hòa trao tặng 1 xe đạp trị giá 1.650.000 đồng cho em Nguyễn Thị Trường Giang, học sinh nghèo vượt khó ở thôn Gạo.

phương. Tiết kiệm gạo đã trở thành việc làm thường xuyên ở các chi hội. Cùng với mô hình "Hũ gạo tình thương", chúng tôi đang thực hiện mô hình "Mẹ đỡ đầu" giúp đỡ 2 trẻ em mồ côi với kinh phí 1,2 - 1,6 triệu đồng/năm. Thời gian tới, Hội LHPN xã tiếp tục tuyên truyền, vận động để nhân rộng các mô hình nhằm giúp đỡ ngày càng nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để chị em vươn lên trong cuộc sống.

Trong một buổi mổ lợn nhụa tiết kiệm của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Nhân Cầu 3, thị trấn Hưng Hà, niềm vui, sự hào hứng

thể hiện rõ trên gương mặt mỗi chị em. Dù mỗi tiết kiệm từ đầu năm 2023 nhưng đến nay các chị đã tiết kiệm được gần 5 triệu đồng. Số tiền này Chi hội trao tặng cho 7 chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tổ. Bà Hoàng Thị Mai Hồng, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Hưng Hà cho biết: Với phương châm "tích tiểu thành đại", tùy vào hoàn cảnh gia đình mà mỗi hội viên có cách tiết kiệm phù hợp. Tại Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Nhân Cầu 3, chúng tôi phát động mỗi hội viên tiết kiệm 20.000 đồng/năm để mua thẻ bảo hiểm thân thể và giúp đỡ những chị em có

hoàn cảnh khó khăn. Với hình thức này, hội viên tiết kiệm từ tiền sinh hoạt hàng ngày bỏ vào lợn nhụa, đến ngày lễ, dịp tổng kết cuối năm chúng tôi cùng nhau mổ lợn, lấy số tiền đó hỗ trợ những hội viên khó khăn.

Mỗi chi hội có một cách làm theo Bác, mỗi sự hỗ trợ, giúp đỡ mang một ý nghĩa khác nhau. Song tất cả đều hướng đến sự sẻ chia, giúp đỡ những hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để tôn lên truyền thống "tương thân tương ái" và trên hết là cùng nhau vươn lên trong cuộc sống.

Học Bác trở thành "kim chỉ nam" của hội viên

Để việc học tập và làm theo lời Bác đạt hiệu quả thiết thực, Hội LHPN huyện Hưng Hà đã tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương của Bác thông qua rèn luyện phẩm chất "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đam dũng". Đồng thời, đẩy mạnh biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo gương Bác dưới nhiều hình thức như lồng ghép trong các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chi hội... Đến nay, Hội LHPN huyện có 145 mô hình học tập theo gương Bác với trên 10.000 hội viên tham gia. Trong đó, 42 mô hình "Biển rác thành tiên", 45 mô hình "Mẹ đỡ đầu", 4 mô hình "Phân loại rác thải tại hộ" và nhiều mô hình thiết thực khác. Hội LHPN huyện đã hỗ trợ xây dựng 6 nhà mái ấm tình thương, trao kinh phí mẹ đỡ đầu cho 45 cháu mồ côi, trao 115 triệu đồng và 3.500kg gạo cho 396 hội viên khó khăn, tặng 261 thẻ bảo hiểm thân thể cho chị em ốm đau, bệnh tật; tổ tiết kiệm của phụ nữ đã tiết kiệm trên 2 tỷ đồng cho trên 500 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Ngoài ra, Hội LHPN huyện tiếp tục duy trì một số mô hình như: cặp lá yêu thương, giúp sức đến trường, 10 giúp 1, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ... Với những kết quả đạt được, năm 2022 Hội LHPN huyện Hưng Hà được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen.

Bà Đinh Thị The, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Những kết quả đạt được từ việc học và làm theo gương Bác đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo của cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ bằng nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, hội viên, phụ nữ cũng như vận động chị em hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đó là cơ sở vững chắc, tạo động lực thúc đẩy phong trào phụ nữ trên địa bàn huyện ngày càng phát triển.

THANH THỦY

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ Bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn mùa nắng nóng



Điện lực thành phố tổ chức nâng cấp, sửa chữa trạm biến áp tại đường Hoàng Diệu.

Năm 2023, dự báo nhu cầu sử dụng điện tăng cao do biến đổi bất thường của thời tiết. Điện lực thành phố Thái Bình đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm cấp điện ổn định, an toàn.

Theo ông Vũ Huy Hà, Giám đốc Điện lực thành phố: Các giải pháp cơ bản bảo đảm cung cấp điện mùa hè năm 2023 gồm giải pháp kỹ thuật và vận hành, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, bảo vệ hành lang lưới điện và tuyên truyền tiết kiệm điện. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2023 Điện lực thành phố đã tập trung tối đa sự ủng hộ của chính quyền địa phương, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng, hành lang lưới điện trên địa bàn quản lý tại phường Hoàng Diệu, xã Đông Hòa với tổng công suất 640kVA, xây mới 1,9km đường dây trung thế, 2,1km đường dây hạ áp và cải tạo nâng cấp đường dây cũ. Đơn vị đang triển khai thực hiện cấy thêm trạm biến áp chống quá tải, nâng cao chất lượng điện năng lưới điện 0,4kV khu vực các phường Trần Lâm, Bồ Xuyên để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa nắng nóng.

Cùng với đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện, Điện lực thành phố còn tăng cường công tác SS lưới điện (sàng lọc - sắp xếp - sạch sẽ - sẵn sóc - sẵn sàng) ở 12 trạm biến áp phân phối, 3km đường dây 35kV, 3km đường dây 22kV, 12km đường dây 0,4kV. Bên cạnh đó, tăng cường lực lượng thường xuyên tổ chức kiểm tra, vệ sinh công nghiệp trạm biến áp, xử lý tiếp xúc lưới

điện đặc biệt lưới điện hạ thế, đo dòng, cân pha lưới 400V, bảo đảm cấp điện ổn định, khắc phục sự cố (nếu có) không để mất điện trên diện rộng.

Công tác phát quang hành lang lưới điện trung, hạ áp và vệ sinh công nghiệp các trạm biến áp được chú trọng. Bố trí, tăng cường lực lượng ứng trực 24/24 giờ để xử lý những tình huống, sự cố bất thường, bảo đảm dòng điện cung cấp cho người dân thành phố luôn ổn định; hạn chế bố trí thời gian thi công các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên; thực hiện đúng thời gian ngừng, giảm cấp điện - đóng điện như đã thông báo. Tổ chức tốt hệ thống tiếp nhận thông tin báo mất điện của khách hàng để hoàn thành dự án chống quá tải lưới điện trên địa bàn quản lý tại phường Hoàng Diệu, xã Đông Hòa với tổng công suất 640kVA, xây mới 1,9km đường dây trung thế, 2,1km đường dây hạ áp và cải tạo nâng cấp đường dây cũ.

Bên cạnh đó, Điện lực thành phố chủ động phối hợp chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn tình trạng người dân trồng cây cao gần đường dây, trạm biến áp; thả diều vi phạm hành lang an toàn lưới điện; vận động, tuyên truyền người dân chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn hành lang lưới điện; kiên quyết xử lý các trường hợp có tình vi phạm.

Bước vào mùa nắng nóng, nền nhiệt tăng dần những ngày qua kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Chi phí tiền điện của nhiều gia đình cũng vì thế dần "leo thang", nhất là giá điện bán lẻ sẽ tăng 3% so với giá hiện hành. Đây là áp lực không nhỏ trong việc cân đối chi tiêu của nhiều gia đình. Điều chỉnh thói quen sử dụng điện, có những đầu tư hợp lý cho thiết bị điện

gia dụng và đường dây là những cách tiết kiệm tiền điện mỗi tháng. Vì vậy, để tiết kiệm năng lượng người dân cần thay đổi thói quen sử dụng các đồ dùng điện, đặc biệt đối với các thiết bị có mức tiêu thụ điện lớn như điều hòa và tủ lạnh. Điều hòa nên để nhiệt độ trong khoảng 25 - 28 độ C, tủ lạnh không nên để quá nhiều thực phẩm, không đóng mở nhiều lần, không để thực phẩm còn nóng vào tủ lạnh. Ngoài ra, các thiết bị điện sử dụng lâu ngày nếu không được bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, sử dụng không đúng cách sẽ gây tiêu tốn điện năng hơn so với bình thường.

Đối với doanh nghiệp sản xuất cần bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế vận hành các thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm hàng ngày, không nên để các thiết bị điện hoạt động không tải. Đầu tư, cải tiến, thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu, hiệu suất thấp bằng các thiết bị có hiệu suất cao và tiết kiệm điện như: lắp đặt thêm các máy biến tần cho hệ thống máy nén, điều hòa công nghiệp, quạt gió, mô tơ có công suất lớn trong dây chuyền sản xuất.

Thời tiết diễn biến bất thường và nắng nóng liên tục trong 2 - 3 tháng tới nên nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh, có thể gây quá tải tại một số khu vực. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của ngành điện, mỗi người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần nêu cao ý thức tiết kiệm điện, sử dụng hợp lý thiết bị điện để tránh ảnh hưởng đến hệ thống, góp phần cùng ngành điện bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn.

MINH NGUYỄN